
sþ. 139. Fyrirspurn [134. mál]
til dómsmálaráðherra um heildarendurskoðun erfðalaga, nr. 8/1962, með síðari breytingum.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hvað líður undirbúningi að heildarendurskoðun á erfðalögum, nr. 8/1962, með síðari
breytingum?

2. Hefur verið skipuð nefnd til að annast það verk?
3. Sé svo, hvenær er áætlað að verkinu ljúki?


